

Số: /TB - UBND

Cẩm Lạc, ngày tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận tại buổi làm việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Võ Hữu Xuyên và bà Lê Thị Đạo thôn Lạc Thọ xã Cẩm Lạc

Ngày 01/11/2024, UBND xã Cẩm Lạc nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Hữu Xuyên và bà Lê Thị Đạo thôn Lạc Thọ xã Cẩm Lạc, kiến nghị về nội dung gia đình chưa nhận được tiền tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì của ông Võ Hữu Cẩm và bà Lê Thị Hiên.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị, UBND xã đã giao cho bà Văn Thị Mỹ Hạnh – công chức Văn hóa xã hội tiến hành kiểm tra các thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan để xác minh. Qua kiểm tra hồ sơ và dữ liệu quản lý người có công cho thấy: Gia đình Ông Võ Hữu Cẩm và Bà Lê Thị Hiên được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì tại quyết định số 114/HĐBT ngày 13/07/1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại xã cho thấy năm 2009 đã có hồ sơ kê khai để hưởng chế độ theo quy định và đã có quyết định chi trả trợ cấp ưu đãi một lần tại Quyết định số 3160/QĐ-UBND 26/08/2010 cho Võ Hữu Cẩm với số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) và 3161/QĐ-UBND ngày 26/08/2010 cho bà Lê Thị Hiên với số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) của UBND Tỉnh Hà Tĩnh.

Danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi một lần tại thời điểm tháng 9 năm 2010 Ông Võ Hữu Cẩm và bà Lê Thị Hiên đều có tên trong danh sách chi trả (Bà Lê Thị Hiên – thứ tự 16, Ông Võ Hữu Cẩm – thứ tự 40). Tuy nhiên tại mục ký nhận đối với bà Võ Thị Hiên ghi tên “Hiên”, đối với ông Võ Hữu Cẩm ghi sau cột ký nhận chữ “Đã nhận”, không ký tên người nhận mà ký tên người được hưởng chế độ, mặc dù đối tượng đã chết.

Ngày 19/11/2024, UBND xã đã tổ chức buổi làm việc với thành phần gồm lãnh đạo UBND xã, các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể xã hội, đồng chí công chức Văn hóa chính sách. ở Thôn mời đồng chí Võ Hữu Min – nguyên cán bộ chính sách phụ trách hồ sơ và công tác chi trả tại người có công thời điểm năm 2010 và đại diện gia đình có đơn kiến nghị gồm ông Võ Hữu Xuyên, bà Lê Thị Đạo và bà Võ Thị Trúc.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bên có liên quan, UBND xã kết luận như sau:

1. Việc hưởng chế độ theo quy định của nhà nước đối với ông Võ Hữu Cẩm và bà Lê Thị Hiên đã có người làm hồ sơ kê khai và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chi trả trợ

cấp ưu đãi một lần tại Quyết định số 3160/QĐ-UBND và Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 26/08/2010 với số tiền 2 triệu đồng cho hai trường hợp ông Võ Hữu Cẩm và bà Võ Thị Hiên.

Tuy nhiên việc xác minh ai là người đã nhận số tiền đó của ông Võ Hữu Cẩm và bà Lê Thị Hiên, đến nay UBND xã không thể xác minh được, vì các hồ sơ lưu trữ không phản ánh được thông tin về người trực tiếp nhận tiền.

2. Ủy ban nhân dân xã xin nhận trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước trong thời điểm năm 2010 và trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Hữu Minh - Công chức phụ trách lĩnh vực LĐTB&XH giai đoạn đó do đã không lập đủ hồ sơ về thông tin người kê khai và người nhận tiền, đặc biệt là giấy ủy quyền đối với người đi nhận thay, dẫn đến việc không thể xác minh được thông tin về người đến nhận tiền.

3. Ủy ban nhân dân xã giao trách nhiệm cho Ông Võ Hữu Minh bồi hoàn toàn bộ số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) cho những người cùng hàng thừa kế của ông Võ Hữu Cẩm và bà Võ Thị Hiên trước ngày 03/12/2024.

Trên đây là kết luận của UBND xã tại buổi làm việc giải quyết đơn thư kiến nghị của Ông Võ Hữu Xuyên và bà Lê Thị Đạo. Yêu cầu các bên có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của kết luận./.

Nơi nhận:

- Ông: Võ Hữu Xuyên – thôn Lạc Thọ;
- Bà: Lê Thị Đạo - thôn Lạc Thọ;
- Ông: Võ Hữu Minh – thôn Lạc Thọ;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng